

Số: /KH-BQL

Bằng Mạc, ngày 09 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Bằng Mạc năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn.

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bằng Mạc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới xã Bằng Mạc năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Chỉ đạo các Ban phát triển thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về nông thôn mới và nâng cao ý thức góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

2. Yêu cầu

Các thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Ban phát triển thôn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể.

Phối hợp với Văn phòng điều phối XD NTM huyện tổ chức mở một lớp tuyên truyền, tập huấn cho thành viên Ban quản lý, Ban phát triển thôn bản về công tác xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu và công tác bảo vệ môi trường.

Tổ chức cho Thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn đi học hỏi kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu tại các địa phương khác.

Người dân trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế, góp phần xây dựng nông thôn mới, chủ động thực hiện các công tác tuyên truyền, vận động người dân với nhau cùng xây dựng nông thôn mới theo khả năng.

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ

1. Tiêu chí số 01: Quy hoạch

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Tiêu chí Quy hoạch đã đạt.

2. Tiêu chí số 02: Giao thông

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện xây dựng bê tông xi măng các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Các thôn trên địa bàn xã thực hiện tuyên truyền, tổ chức cho bà con nhân dân chủ động làm rãnh thoát nước mặt đường, đảm bảo thoát nước tốt, không bị ú đọng, không lầy lội vào mùa mưa (*Lưu ý các thôn: Khau Tao, Đông Quan thực hiện tốt công tác làm rãnh thoát nước hai bên đường, không cho các hộ gia đình xả nước thải trực tiếp ra mặt đường ...*)

Các tiêu chí đều được bảo trì hàng năm; đường xã có biển chỉ dân, có hệ thống cảnh cáo an toàn giao thông theo quy định; có hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường có dân cư tập trung, nhóm hộ sinh sống.

3. Tiêu chí số 03: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Duy trì diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 92% trở lên. Nâng cấp, cứng hóa hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu cho sản xuất, chống thất thoát, gây lãng phí nước, tránh tình trạng nơi thừa nước tưới tiêu, nơi không có nước tưới tiêu.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả Hệ thống thủy lợi xã Bằng Mạc gồm 19 công trình, trong đó 04 đập dâng và các tuyến mương để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các thôn có nhu cầu thực hiện kiên cố hóa kênh mương, làm thủy lợi nhỏ gửi nhu cầu đăng ký lên UBND xã để thực hiện xem xét gửi tờ trình lên UBND huyện xem xét, giải quyết với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Triển khai thực hiện áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong mô hình trồng cây có múi trên địa bàn xã.

Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi đảm bảo cấp nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả.

Thực hiện đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

4. Tiêu chí 04: Điện

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Hệ thống điện đảm bảo an toàn, cung cấp đủ điện theo nhu cầu, đăng ký của người dân và các công trình công cộng như thấp sáng đường thôn,...

Các hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn cấp điện đạt 100%.

Hệ thống điện trên địa bàn xã đã đạt chuẩn theo quy định. Đường giao thông đi qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng: 08/08 thôn. Năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện đường thấp sáng đường thôn. Thay đổi một số vị trí công tơ điện của hệ thống điện thấp sáng đường thôn để đảm bảo an toàn

5. Tiêu chí 05: Trường học

Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí.

Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Bằng Mạc đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

6. Tiêu chí 06: Cơ sở vật chất văn hóa

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Về nhà văn hóa, khu thể thao của xã: Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao của xã. Nâng cấp khu thể thao thôn Đông Quan.

Về nhà văn hóa và sân thể thao của thôn: Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao của thôn. Hỗ trợ vật dụng, đồ dùng phục vụ vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi tại sân thể thao các thôn (Các thôn chưa có khu vui chơi: Nà Mỏ, Đông Quan, Khòn Nưa); Đôn đốc bảo quản, sửa chữa các vật dụng, đồ dùng phục vụ sân thể thao của thôn.

Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Trong đó có 04 thôn là khu dân cư kiểu mẫu)

Tỷ lệ thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" 2 năm trở lên: 87,5% . Phần đầu thực hiện đến năm 2024

Phần đầu tỷ lệ thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 2 năm trở lên đạt trên 90% (*Đặc biệt quan tâm đến thôn Nà Canh, phần đầu đạt thôn văn hóa trong năm 2024*). Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá đạt trên 92%.

Thành lập các câu lạc bộ Văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng hoạt động có hiệu quả: Câu lạc bộ bóng đá, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, Câu lạc bộ hát then...

7. Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Trên địa bàn xã không có chợ, có các điểm bán hàng hóa, cửa hàng tạp hóa, đồ gia dụng,...

8. Tiêu chí số 08: Thông tin và truyền thông

Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí.

UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh không dây trên địa bàn xã.

Trang thông tin điện tử của xã cần được đăng tải thường xuyên, đầy đủ các thông tin như: Thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; Tin tức hoạt động của xã... đảm bảo đăng 03 bản tin mỗi tuần.

Các thông tin truyền tải được kiểm tra đúng, đủ và đảm bảo tính chính xác về nội dung. Truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, kịp thời để người dân nắm bắt được thông tin một cách đầy đủ và kịp thời nhất.

9. Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư

Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền đến bà con nhân dân nâng cao chất lượng nhà ở, tuyên truyền thực hiện sắp xếp nhà cửa, vật dụng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Các công trình phụ trợ (sân, công, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp) được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan.

10. Tiêu chí số 10: Thu nhập (*Thu nhập bình quân đầu người triệu đồng/năm*)

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Năm 2024, tiếp tục tuyên truyền nhân dân các thôn thực hiện đẩy mạnh kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thực hiện trồng các loại cây có thế mạnh của vùng như Thuốc lá,... cây ăn quả như cây Na, Bưởi, .. đẩy mạnh nhân rộng mô hình chăn nuôi phù hợp để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân tiếp cận được vốn vay, tạo cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho gia đình.

Phần đầu năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt ≥ 55 triệu đồng/năm.

11. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Năm 2024 phần đầu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5 - 1% trở lên.

Phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 dưới 8%.

12. Tiêu chí 12: Lao động

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 75%.

13. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Hợp tác xã cần tích cực tăng cường các hoạt động có hiệu quả hơn nữa để thực hiện bao tiêu sản phẩm và nâng cao thu nhập cho các hội viên.

Xây dựng mô hình phát triển sản xuất cần gắn với sản phẩm trọng điểm của địa phương, có sự liên kết trong tổ chức sản xuất giữa nhân dân, HTX, doanh nghiệp: Mô hình trồng thuốc lá, mô hình chăm sóc cây Hôi, mô hình vỗ béo trâu bò, mô hình chăn nuôi lợn,...

14. Tiêu chí số 14: Y tế

Duy trì và nâng cao tiêu chí

Thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không để ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. Tuyên truyền 100% người dân tham gia BHYT.

Nâng cao tỷ lệ số dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo đạt trên 95%.

15. Tiêu chí số 15: Hành chính công

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: phấn đấu năm 2024, các thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đạt trên 50%. Đề nghị các văn phòng một cửa, các bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tối đa trực tuyến và giải quyết 100% các thủ tục tiếp nhận từ người dân.

Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và tránh, hạn chế để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

16. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”, Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận và hoàn thành 100% hồ sơ tiếp nhận.

17. Tiêu chí số 17: Môi trường

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch.

Tuyên truyền, huy động các thôn thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào cây xanh hai bên đường. Các thôn trên địa bàn xã xây dựng quy chế vệ sinh đường làng, ngõ xóm (Định kỳ tối thiểu 02 lần/tháng tổ chức làm vệ sinh chung).

Tuyên truyền các khu dân cư, hộ gia đình xây dựng hệ thống xử lý thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, chất thải rắn thu gom xử lý đảm bảo theo quy định, không để tình trạng vứt rác ra nơi công cộng và những nơi trái quy định. 100% các hộ gia đình đều có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường.

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có vườn cần chỉnh trang, cải tạo hợp lý, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp nhằm nâng cao thu nhập và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ($\geq 70\%$).

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, chất thải chăn nuôi phải được xử lý, không được xả trực tiếp ra môi trường (Trường hợp chăn nuôi gia cầm thì phải có khu chôn thả riêng, có hàng rào đảm bảo gia cầm không tự do ra ngoài sân, nhà, đường) ($\geq 90\%$).

Đối với chỉ tiêu 17.10 về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: theo phong tục, tập quán người dân trên địa bàn vẫn giữ theo truyền thống và không sử dụng hình thức hỏa táng. Vì vậy, để thay đổi được cần có thời gian, nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến hơn nữa.

18. Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống

Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí.

Phối kết hợp với các tổ chức hội tuyên truyền, vận động người dân duy trì các chỉ tiêu đã đạt, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hại của chất thải rắn sinh hoạt và có các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống.

19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh

Duy trì và nâng cao tiêu chí.

Quốc phòng, An ninh trật tự đảm bảo, người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ an ninh thường xuyên tuần tra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, các công chức chuyên môn, các trường học, Trạm y tế xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, BQL xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình tại các thôn. Mỗi tổ chức đoàn thể của xã chủ động lựa chọn một tiêu chí cụ thể để vận động thành viên thực hiện và 1- 2 mô hình điểm để chỉ đạo thực hiện, phân công rõ trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, từng chỉ tiêu cho các chi hội cấp thôn, quy định cụ thể những tiêu chí ưu tiên có thể triển khai ngay. Mỗi chỉ tiêu sẽ có sự phân công cụ thể.

3. UBND xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn và tăng thu nhập cho người dân.

4. Các thành viên BQL, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị liên quan thường xuyên, liên tục tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và thông tin lại BQL nếu có vướng mắc.

6. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; Trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về các vấn đề phát sinh cần giải quyết. Làm tốt công tác đào tạo tập huấn; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; Tổng hợp, báo cáo Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ đạo huyện về tình hình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới xã Bằng Mạc năm 2024./.

Nơi nhận:

- VP điều phối NTM huyện;
- TT ĐU, HĐND xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã (B/c);
- Các thành viên Ban quản lý xã (T/h);
- Ban phát triển các thôn (T/h);
- Lưu: VP, ĐC.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Triệu Thị Diệp**